

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

- เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ว่า
๑ นายวิโรจน์ ทีหนองสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๓
บ้านหนองคู ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดย
นายอำเภอบ้านแท่นได้ประกาศอำเภอบ้านแท่น เรื่อง ให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สิ้นสุดสมาชิกภาพตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา
๔๗ ครี ซึ่งบัญญัติไว้ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สิ้นสุดลงเมื่อ (๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ซึ่งประกาศฯ ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

๒ นายไพโรจน์ อภัยนอก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง สอบ
คัดเลือกได้ และจะโอนไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งศรีภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ตามมติคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้บรรจุ และแต่งตั้ง นายพิพัฒน์ สินธิไกร
พงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ประชุม

ที่ประชุมสภาฯรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา (การประชุมสภาฯ สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ผ่านมา

นายเกียรติภูมิ ชำนาญ
เลขานุการฯ

นายเกียรติภูมิ ชำนาญ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
สภาฯ ได้เรียนที่ประชุมสภาฯ ว่า ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้มีมติ
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จำนวน ๓ คน เพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองคู

อย่างละเอียด และรอบครอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภา ในครั้งที่ผ่านมามาแต่อย่างใด โดยยึดสำเนารายงานการประชุมสภาที่เลขานุการสภา ได้จัดทำขึ้น

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สำหรับสำเนารายงานการประชุมสภา ที่ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ได้ปิดประกาศไว้ที่บอร์ดของห้องประชุมมาตั้งแต่ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ว ไม่ทราบว่าจะมีสมาชิกสภาต้องการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

สมาชิกสภาในที่ประชุมไม่มีการเสนอขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมามาแต่อย่างใด

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้ขอมติที่ประชุมสภาว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมามาหรือไม่

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาในที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมามาด้วยคะแนน

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา จำนวน ๑๖ เสียง (รวมประธานสภา)	
ไม่เห็นชอบ	จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระตุ่ถาม

๓.๑ กระตุ่ถามของนายเกียรติภูมิ ชำนาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๔ บ้านสว่างนิคม

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู
เลขานุการสภา

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๗ กระตุ่ถามจะเริ่มตั้งแต่ ข้อ ๘๗-๑๐๓ โดยเฉพาะข้อ ๙๒ ได้บัญญัติไว้ว่า การตั้งกระตุ่ถามทั่วไป ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยมีข้อความเป็นคำถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งนายเกียรติภูมิ ชำนาญ ได้ยื่นกระตุ่ถามผ่านประธานสภา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมามา สำหรับข้อเท็จจริงที่อ้าง ประกอบกระตุ่ถามทั่วไป ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระตุ่ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้ยืนยันรับรองไว้ในกระตุ่ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจำเป็นจะต้องมีคำชี้แจงประกอบ ก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก

ข้อ ๙๕ ได้บัญญัติไว้ว่า กระตุ่ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่น จัดส่งกระตุ่ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมตอบและให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ส่งกระตุ่ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งประธานสภา ก็ได้จัดส่งให้ผู้บริหารฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมามา

นายบุญเพ็ง วงษ์วีจิตร
ประธานสภา

นายเกียรติภูมิ ชำนาญ
ส.อบต.

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญเจ้าของกระทู้ถาม
ชี้แจงในที่ประชุม

นายเกียรติภูมิ ชำนาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๙
บ้านสว่างนิคม ได้ชี้แจงตามประเด็นที่ได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่องนโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา
๖๘ (๒) ที่บัญญัติให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง โดยวิธีอื่นซึ่งการจะให้
มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างนั้น สามารถทำได้หลายวิธีหรือหลายรูปแบบ เช่น

๑ อุดหนุนเงินงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะติดตั้งเสาไฟฟ้า
ในเขตพื้นที่พร้อมวางสายพาดดับ และติดตั้งโคมไฟฟ้าตามถนนทางแยกทางร่วม
ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร

๒ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้
ตามปกติ

๓ ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนสาธารณะที่ห่างไกล
ชุมชนและยังไม่มีติดตั้งเสาไฟฟ้าวางสายพาดดับเข้าพื้นที่หรือแม้แต่ถนนเพื่อ
การเกษตรที่มีประชาชน ได้สร้างบ้านเรือนในไร่นาของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์

๑ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

๒ เพื่อการสัญจร ไป-มา โดยเฉพาะเวลากลางคืน มีความสะดวกสบาย
มากขึ้น

๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในภาพรวมยิ่งถนนสาย
บ้านสว่างนิคม หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗ เดิมสภาพถนนเป็นถนน
ดินลูกรัง แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังจากสร้างเสร็จจรดยนต์ หรือยานพาหนะต่างๆ ก็สามารถวิ่งด้วยความเร็วมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวลากลางคืน จะไม่มีความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
ดังนั้น จึงขอตั้งกระทู้ถามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูว่า ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หรือในปีงบประมาณต่อไปจะมีนโยบายพัฒนาในเรื่องนี้
หรือไม่อย่างไร หากเรื่องนี้เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง
นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภา ว่า
ต้องขอขอบคุณเจ้าของกระทู้ถามที่ได้ยื่นกระทู้ถามฝ่ายบริหารเป็นหนังสือและมี
การยื่นล่วงหน้าหลายวันตามที่ระเบียบกำหนด เพราะฝ่ายบริหารจะมีเวลา
เตรียมข้อมูลต่างๆ ในการตอบและข้อมูลที่ตอบก็จะตรงประเด็นที่ได้ตั้งกระทู้ถาม
ไว้ สำหรับกระทู้ถามเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท
ไฟฟ้าสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ชุมชน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ฝ่ายบริหารฯ มีนโยบายในการพัฒนาด้านนี้อยู่แล้ว เช่น

๑ การอุดหนุนเงินงบประมาณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาขยายระบบไฟฟ้า
แรงต่ำ วางสายพาดดับ ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืน
ตลอดจนขยายเขตการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน แต่ละหมู่บ้านที่จะเสนอมาร เพื่อจะได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณในการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณในแต่ละปี หากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิน

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

๒ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างที่ได้ติดตั้งไว้แต่ละหมู่บ้าน กองช่างยังมีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ แต่อาจใช้เวลาหลายวันในการซ่อมแซมแต่ละหมู่บ้าน เนื่องจากเครื่องมือประกอบการทำงานยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร เช่น รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คงจะได้ดำเนินการจัดซื้อต่อไป

๓ การติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคลที่แสดงเจตนาขออนุญาตติดตั้งในที่ดินให้แก่ทางราชการ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและการดูแลรักษา ถ้าจุดติดตั้งห่างไกล หมู่บ้าน/ชุมชน ก็มีความเสี่ยงต่อการถูกทำลาย และสูญหายหรือไม่อย่างไร แต่โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะเป็นโครงการทางเลือกในด้านพลังงาน ทุกๆโครงการที่ประชาชนเสนอจะต้องบรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ และโครงการนี้ สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนสายบ้านสว่างนิคม หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๗ ซึ่งมีระยะทางหลายกิโลเมตร ถ้าหากมีการติดตั้งคงใช้งบประมาณจำนวนมาก คงจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

ที่ประชุมสภาบริหาร

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

เรื่องที่เสนอใหม่ (เสนอเพื่อพิจารณา)

๕.๑ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญฝ่ายบริหารฯชี้แจงผู้ติดต่อที่ประชุมสภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕

พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ส่วนรวมให้ดีขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามรูปแบบภายใต้หลักประชารัฐ และได้อนุมัติประกาศใช้

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง
นายก อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนร่วม และเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยกรณนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

๑ ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒ วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ จัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็น เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

๓ ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

- ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการชุมชนและสังคม การเศรษฐกิจ แผนงานเกษตรและชุมชน อุตสาหกรรมและการโยธา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง หน่วยงานสนับสนุน อบต.หนองคู
 - ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด หน่วยงานสนับสนุน อบต.หนองคู
 - ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด หน่วยงานสนับสนุน อบต.หนองคู
 - ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารทั่วไป บริการชุมชนและสังคม การดำเนินการอื่น แผนงานการรักษาความสงบภายใน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สังคมสงเคราะห์ งบกลาง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม หน่วยงานสนับสนุน อบต.หนองคู
 - ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ด้านบริหารทั่วไป บริการชุมชนและสังคม แผนงาน บริหารทั่วไป สร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด กองคลัง หน่วยงานสนับสนุน อบต.หนองคู
 - ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้าน บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด หน่วยงานสนับสนุน อบต.หนองคู
- รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๕ สำนัก/กอง อบต.หนองคู

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓

โครงการ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓

โครงการ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ ปี จำนวน ๖

โครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒

โครงการ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒

โครงการ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ ปี จำนวน ๔

โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔

โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔

โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ ปี จำนวน ๘

โครงการ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒

โครงการ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒

โครงการ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ ปี จำนวน ๔

โครงการ งบประมาณ ๖๔๐,๐๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔

โครงการ งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒

โครงการ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท รวม ๒ ปี จำนวน ๑๖

โครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.

๒๕๖๓

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน

๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองคู วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด ไว้รองรับการให้บริการ เด็กเล็ก บุคลากรในองค์กร และประชาชน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘ ตรม. งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละจำนวนห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เด็กเล็ก บุคลากรในองค์กรและประชาชนมีห้องน้ำไว้ใช้บริการที่ถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

๒ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.หนองคู วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการประชาชน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขนาดกว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของสถานที่อาคารมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนมากขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีสถานที่พร้อมสำหรับให้บริการประชาชน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓ โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความพร้อมในการประชุมต่างๆและประกอบกิจกรรม/โครงการต่างๆ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๓ เมตร งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของสถานที่ห้องประชุมมีความพร้อมในการให้ให้บริการต่างๆ สะดวกมากขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีสถานที่รองรับการประชุม/การประกอบกิจกรรม/โครงการต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๖๓

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

- ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑ โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
สำนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อซักซ้อมแผนดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินใหม่สำนักงาน เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) บุคลากรในองค์กร งบประมาณปี
๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐
บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการเผชิญเหตุเมื่อเกิด
เหตุการณ์จริง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๒ โครงการเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยช่วงฤดูแล้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพลในการออก
ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุได้เพียงพอ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และสมาชิก อปพร.ตำบล
หนองคู งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ปี
๒๕๖๕ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของ
จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือรวดเร็วขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานป้องกันในการออกระงับเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๖๓

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

- ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ ๑ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์
- ๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล
หนองคู วัดอุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มในการทำ
กิจกรรมต่างๆและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองคู
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.หนอง
คู งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมโครงการฯ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๒ โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการหรือคนดูแลคนพิการ
ตำบลหนองคู วัดอุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
คนพิการหรือคนดูแลคนพิการ ตำบลหนองคู เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) คนพิการหรือคนดูแลคนพิการ ต.
หนองคู งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ปี
๒๕๖๕ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของ
คนพิการหรือคนดูแลที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ คนพิการหรือคนดูแลคนพิการได้ฝึก
อาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู้ที่ได้ต่อยอดเพิ่มรายได้แก่
ตนเองและครอบครัว หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ

๓ โครงการครอบครัวคุณธรรม บำสึงคมไทยเข้มแข็ง
(พาลูกจงหลานเข้าวัด) วัดอุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรัก
สามัคคี ในครอบครัวของประชาชนในตำบลหนองคู
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนในพื้นที่
ต.หนองคู งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ปี
๒๕๖๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความสามัคคีเพิ่มขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความรักความเข้าใจกันใน
ครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็ง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๔ โครงการปันรักปันใจห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตำบลหนองคู วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลหนองคู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อปท. พ.ศ.๒๕๖๐ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลหนองคู งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลหนองคู ที่ได้รับความช่วยเหลือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๑ โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตำบลหนองคู วัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ตำบลหนองคู งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือมีความพึงพอใจ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๒ โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ วัดภูประสงค์ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองคู
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนในพื้นที่ตำบล
หนองคู ทั้ง ๓๐ หมู่บ้าน งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน
๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด
(KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ชำระภาษีมีความ
สะดวกมากขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนผู้ชำระภาษี
ได้รับความสะดวกในการชำระภาษีมากขึ้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๖๓

สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

๑ โครงการจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน(ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก) วัดภูประสงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิด
โรคไข้เลือดออก เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ควบคุม
ทั้ง ๓๐ หมู่บ้าน งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐,๐๐๐
บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อย
ละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการควบคุม ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๒ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน
เบื้องต้น วัดภูประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ในระดับหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้น ให้มีความรู้และทักษะ
ในการออกปฏิบัติงานและให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) อาสาสมัคร ประชาชนในพื้นที่
งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการช่วยเหลือประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้นทันท่วงที หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๓ โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๔ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๓ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๕ โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๓ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๖ โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๔ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๗ โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดอุปประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๕ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๘ โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดอุปประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๖ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๙ โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดอุปประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๑๐ โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดอุปประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๘ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๑๑ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๙ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๑๒ โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๙ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๑๓ โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๙ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๑๔ โครงการการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนประชาชนได้รับความรู้ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองคู ได้รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้านต่างๆหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๖๓

๑ แผนงาน บริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA
จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ปี
๒๕๖๕ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน
๒,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สำนักปลัด

๓ แผนงาน รักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องรับ - ส่งวิทยุ
วิทยุระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน
๗๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๔ แผนงาน รักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ตู้เหล็ก แบบ ๒ บานพับ
จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕
จำนวน ๕,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๕ แผนงาน รักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) สัญญาณไฟจราจร
(ไฟกระพริบ) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๘ จุด งบประมาณ ปี ๒๕๖๔
จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๖ แผนงาน สาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
สำหรับงานสำนักงาน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน
๑๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักปลัด

๗ แผนงาน สาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานพับ จำนวน ๑ ตู้
เพื่อใช้เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน
๕,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก สำนักปลัด

๘ แผนงาน การศึกษา ทมวตครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองคู
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๙,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน
๑๒๙,๖๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา

๙ แผนงาน การศึกษา ทมวตครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเรือ
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๙,๖๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน
๑๒๙,๖๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา

๓๐ แผนงาน เกษะและชุมชนา ทมวตครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ไมค์ซั๊กพิวส์ แบบ ๓ ท่อนๆละ
๘ ฟุต ความยาวรวม ๒๔ ฟุต จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ปี ๒๕๖๔
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก กองช่าง

๓๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ ทมวตค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (เครื่องคอมพิวเตอร์)
จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การบริการ
ประชาชน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕
จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๓๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ ทมวตค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์)
จำนวน ๑ ตัว เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การบริการ
ประชาชน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕
จำนวน ๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๓๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ ทมวตค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (โต๊ะทำงาน) จำนวน ๑ ตัว
เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การบริการ ประชาชน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน
๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๓๔ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ ทมวตค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องสำรองไฟ จำนวน
๑ เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การบริการ
ประชาชน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕
จำนวน ๒,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๑๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (เครื่องปริ้นเตอร์สี) จำนวน ๑ เครื่อง แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การบริการ ประชาชน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๑๖ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เครื่องทำน้ำ เย็น - ร้อน จำนวน ๑ ตัว เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการ ประชาชน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๑๗ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (กล้องถ่ายภาพ ระบบดีจิตอล) ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ ตัว เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการ ประชาชน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔,๓๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔,๓๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๑๘ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) (เครื่องปรับอากาศ) ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การบริการ ประชาชน งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๑๙ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) ตู้โชว์ จำนวน ๑ ตู้ ตู้ อลูมิเนียมชั้นกระจก เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการประชาชน ในการตั้งจุดจำหน่ายสินค้าในตลาด งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

๒๐ แผนงาน สังคมสงเคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อให้มีพาหนะสำหรับใช้ปฏิบัติราชการ การติดต่อประสานงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสวัสดิการ

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะ และอภิปรายเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ แสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงได้ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามฝ่ายบริหารฯ เสนอญัตติหรือไม่

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาฯในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามฝ่ายบริหารฯ เสนอ

เห็นชอบ	จำนวน ๑๖ เสียง (รวมประธานสภาฯ)
ไม่เห็นชอบ	จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๐ เสียง

๕.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๗)

๕.๒.๑ โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการลงหินคลุก ชวงนา นางแก่ง ชำนาญ ถึงนา นายคำพันธ์ แผลสุระ บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๘๗,๐๐๐ บาท

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญฝ่ายบริหารฯชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ

นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง
นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯดังนี้

๑ กองช่าง

รายการที่ ๑ (ข้อ ๒.๑)

โอนลด

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำลาดลำห้วยยาง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๕

(ชวงนายนายเพ็ง ชำนาญ) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

ความสูงคันทาง ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ ตามแบบมาตรฐานถนน

สำหรับให้น้ำล้นผ่าน โครงการสร้างงานในชนบท ตั้งไว้ ๔๘๕,๐๐๐

บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๘๕,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอนลด

๔๘๕,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท

รายการที่ ๑

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการลงหินคลุก ช่วงน่านางแก่ง

ชำนาญ ถึง นานายคำพันธ์ แผลดสระ บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕

เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๕๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.

หนองคู กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑๘๗,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๘๗,๐๐๐ บาท

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้ขอมติที่ประชุม

สภาว่าจะอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามที่ฝ่ายบริหารฯ

เสนอขออนุมัติหรือไม่

สมาชิกสภาในที่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ

ตามที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอ

อนุมัติให้โอน จำนวน ๑๖ เสียง (รวมประธานสภาฯ)

ไม่อนุมัติให้โอน จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง

๕.๒.๒ โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการลงหินคลุก ช่วงน่านายทองจันทร์

สุดาจันทร์ ไปสี่แยกบ้านดอนเค็ง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๕

(งบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐ บาท)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญฝ่ายบริหารฯ

ชี้แจงขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ

ดังนี้

๑ กองช่าง

รายการที่ ๑ (ข้อ ๒.๑)

โอนลด

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร

ประธานสภาฯ

นายชัยณรงค์ วิวัฒนกันตง

นายก อบต.

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำลาดลำห้วยยาง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๕ (ช่วงถนนายเพ็ง ชำนาญ) ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ความสูงคันทาง ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ ตามแบบมาตรฐานถนน สำหรับให้น้ำล้นผ่าน โครงการสร้างงานในชนบท ตั้งไว้ ๔๘๕,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๔๘,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอนลด ๒๔๘,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท (โอนไปรายการที่ ๑ แล้วจำนวน ๑๘๗,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการลงหินคลุก ช่วงถนนางทอง ชันส์ สุดาจันทร์ - ไปสี่แยกบ้านดอนเค็ง บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.หนองคู กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๔๘,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๔๘,๐๐๐ บาท

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้ขอมติที่ประชุม สภาว่าจะอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามที่ฝ่ายบริหารฯ เสนออดีตหรือไม่

สมาชิกสภาในที่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตามที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอ

อนุมัติให้โอน จำนวน ๑๖ เสียง (รวมประธานสภา)

ไม่อนุมัติให้โอน จำนวน ๐ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง

๕.๒.๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัวยู บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ ๖ สายทาง (ช่วงหน้าบ้านนายไสว กัณหา เขียว - บ้านนายเคน โพนหมู) (งบประมาณ ๔๐๑,๐๐๐ บาท)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงอดีตต่อที่ประชุมสภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ดังนี้

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

มติที่ประชุม

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง
นายก อบต.

๒ กองช่าง

รายการที่ ๒ (ข้อ ๒.๒)

โอนลด

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัวยู บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ ๖ สายทาง (ช่วงบ้านนายไพโรจน์ วิจิตรจันทร์ - บ้านนายประโยชน์ พื้นดอนเค็ง) ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ฝ่าหนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ ตั้งไว้ ๔๐๑,๐๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๐๑,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่ โอนลด ๔๐๑,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน - บาท

รายการที่ ๓

โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รูปตัวยู บ้านดอนเค็ง หมู่ที่ ๖ สายทาง (ช่วงหน้าบ้านนายไสว กัณหาเขียว - บ้านนายเคน โพนหมู) ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ฝ่าหนา ๐.๑๒๕ เมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ งบประมาณตั้งไว้ - บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔๐๑,๐๐๐ บาท งบประมาณหลัง โอน ๔๐๑,๐๐๐ บาท

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้ขอมติที่ประชุม สภาว่าจะอนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ตามที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอถูกต้องหรือไม่

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาในที่ประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตามที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอ

อนุมัติให้โอน	จำนวน ๑๖ เสียง (รวมประธานสภา)
ไม่อนุมัติให้โอน	จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๐ เสียง

๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณเปลี่ยน
โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ ๔ (ใช้จ่ายจากเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๓)
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓) ข้อ ๒๙ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคสาม)

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง
นายก อบต.

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญฝ่ายบริหารฯ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ประชุมสภาฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ
ดังนี้

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้อนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
๑๑,๐๕๘,๘๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู
และโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ ๔ เป็นหนึ่งในจำนวน ๒๙ โครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภาฯ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนวิษระพล
ก่อสร้าง ๒๐๒๐ เป็นผู้ดำเนินโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์
บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๖๐ วัน
กำหนดแล้วเสร็จ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณตามสัญญา
จ้าง ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระหว่าง
ดำเนินโครงการผู้รับจ้างได้ขุดลอกโครงการดังกล่าวตามรูปแบบรายการ
สัญญาจ้าง และเจอปัญหาอุปสรรค ระหว่างดำเนินการปรากฏว่า มี
พื้นที่ดำเนินการ ๒ จุด ไม่สามารถดำเนินการขุดได้ตามความลึกที่
กำหนดในรูปแบบรายการ เนื่องจากเป็นหินก้อนใหญ่คิดเป็นปริมาตร
ดินขุดที่ลดลง ๔๙๒ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึง
มีความจำเป็นต้องปรับลดปริมาตรดินขุดลง พร้อมเสนอขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างดังนี้

ก่อนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการขุดลอกสระ
สาธารณประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕ ปริมาณ
งาน ขุดลอก กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือคิดเป็นปริมาตรงานดินขุดชนไม่น้อยกว่า
๓,๗๖๖.๕ ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งบริเวณที่
สาธารณประโยชน์ วัด โรงเรียน หรือทางสาธารณะ (ตามแบบที่ อบต.
หนองคูกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่าง
ละ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๕๔
ลำดับที่ ๔๔) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณตามสัญญาจ้าง ๓๓๕,๐๐๐ บาท

หลังแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการขุดลอกสระ
สาธารณประโยชน์บริเวณดอนปู่ตา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕ ปริมาณ
งาน ขุดลอก กว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร
ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือคิดเป็นปริมาตรงานดินขุดชนไม่น้อยกว่า
๓,๒๗๔.๕ ลูกบาศก์เมตร โดยนำดินที่ขุดไปทิ้งบริเวณที่
สาธารณประโยชน์ วัด โรงเรียน หรือทางสาธารณะ (ตามแบบที่ อบต.
หนองคูกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่าง
ละ ๑ ป้าย (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๕๔
ลำดับที่ ๔๔) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และ
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณตามสัญญาจ้าง ๓๑๗,๑๗๔ บาท

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู
เลขานุการสภา

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคู ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ๒
ประเด็น

ประเด็นที่ ๑ ปริมาตรดินขุดชนจากไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๖.๕๐
ลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาตรดินขุดชนไม่น้อยกว่า ๓,๒๗๔.๕๐ ลูกบาศก์
เมตร

ประเด็นที่ ๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๓๕,๐๐๐
บาท เป็นงบประมาณตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓๑๗,๑๗๔ บาท

หลังจากมีการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็จะดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามมาตรา ๔๗ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้ขอมติที่ประชุมสภาว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณเปลี่ยนแปลงตามที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอญัตติหรือไม่

มติที่ประชุม

สมาชิกสภาในที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ฝ่ายบริหารฯ เสนอ

อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๕ เสียง (รวมประธานสภา)
ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๐ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๐ เสียง
(นายอนุวัฒน์ คุ่มห้างสูง ไม่อยู่ในที่ประชุมสภา)

๕.๔ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๓)

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญฝ่ายบริหารฯ ชี้แจงญัตติต่อที่ประชุมสภา

นายชัยณรงค์ วิวัฒนกันตง
นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๓) ได้บัญญัติไว้ว่า ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน อยู่ในวาระ ๔ ปี เป็นกรรมการ แต่เนื่องจาก นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๓ บ้านหนองคู ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง ต่อนายอำเภอ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทำให้ตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นว่างลง ๓ ตำแหน่ง จึงจำเป็นต้องเสนอให้สภาพิจารณาคัดเลือกแทนตำแหน่งว่างต่อไป

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

นายประสาธ ขำนาญ
ส.อบต.

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอบุคคลที่ตนเห็นควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

นายประสาธ ขำนาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๓ บ้านดอนมะเกลือ ได้เสนอ นายสมปอง กงพาน โดยมี นายอภัย วนาโส และนายเกรียงไกร จงภูเขียว รับรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพิ่มเติม แต่อย่างใด จึงทำให้ นายสมปอง กงพาน ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่างโดยปริยาย

๕.๕ คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น

ข้อ ๑๐๕ บัญญัติไว้ว่าภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่น มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ข้อ ๑๐๖ บัญญัติไว้ว่ากรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ

(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง ซึ่ง นายวิโรจน์ ทีหนองสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๑ บ้านหนองคู ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าว สมาชิกภาพได้สิ้นสุดลง เนื่องจากลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องเลือกสมาชิกสภาฯ ไปทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอบุคคลที่ตนเห็นควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง

นายสมปอง กงพาน
ส.อบต.

นายสมปอง กงพาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๓ บ้านดอนมะเกลือ ได้เสนอ นางสาวเกษร แสงงามซึ่ง โดยมี นายประชาตี คำป้อม และนายอภัย วนาใส รับรอง

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเพิ่มเติม แต่อย่างไร จึงทำให้ นางสาวเกษร แสงงามซึ่ง ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยปริยาย

ระเบียบวาระที่ ๒

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ได้ชี้แจงข้อราชการต่างๆ

นายประสาท ขำนาญ
ส.อบต.

นายประสาท ขำนาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๓ บ้านดอนมะเกลือ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการขอรับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าจะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของเกษตรกร ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๓,๓ และ ๔ จำนวนเกษตรกรประมาณ ๗๐ ราย และการไฟฟ้าฯ จะลงพื้นที่เพื่อประชุมกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าหลังจากมีการ คัดเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองคูเสร็จแล้ว หากหมู่บ้านใดมีความประสงค์จะขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สามารถแนะนำวิธีการตลอดจนช่วยประสานการดำเนินการโครงการได้

๒ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ เส้นทาง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำเรื่องขอรับการสนับสนุน เงินงบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอทราบว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด

นายบุญเที่ยง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้สอบถามฝ่ายบริหารฯ ว่าโครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑ ว่าจะดำเนินการขุดช่วงไหน เพราะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ประชาชนสอบถามความคืบหน้ามาเป็นจำนวนมาก

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู
เลขานุการสภาฯ

ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้รับมอบหมายจากนายกฯ ให้ชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ ดังนี้

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ เส้นทาง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส่วนกลาง สำหรับถนนสายหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๔ เป็นถนนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่น อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

๒ โครงการชุมชนลोकสารธารณประโยชน์บ้านหนองคู ได้ทำสัญญากับผู้รับจ้างงานแล้วขณะนี้ใกล้ระยะสิ้นสุดสัญญา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้รับทราบ หากยังไม่เข้าดำเนินการก็จะทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพื่อประกาศให้เป็นผู้ทำงานของทางราชการต่อไป

นางสาวณัฐวิภา วิเศษชาติ
ผอ.กองสวัสดิการฯ

นางสาวณัฐวิภา วิเศษชาติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงข้อราชการในที่ประชุมสภาฯ ดังนี้

- ๑ ขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อราชการ
- ๑.๑ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านในเขตหมู่บ้านในตำบลหนองคู และการย้ายออกจากพื้นที่ ให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่หมู่บ้าน/ตำบลที่ย้ายเข้าไปอยู่ แห่งใหม่
- ๑.๒ เรื่องต่ออายุบัตรคนพิการ
- ๑.๓ เรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
- ๑.๔ เรื่องข้อราชการแจ้งเพื่อทราบจำนวน ๘ เรื่อง

นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร
ประธานสภาฯ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมีสมาชิกสภาฯ /ผู้บริหารฯ / ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ จะเสนอเรื่องหรือข้อราชการเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ประธานสภาฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดี ส่งผลให้การประชุมสภาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.




(ประเสริฐ วงษ์ชู)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ผู้จัด/บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวเกษร แสงงามชิง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายระเบียบ หมั่นจำรูญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายเกียรติภูมิ ชำนาญ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓



(นายบุญเพ็ง วงษ์วิจิตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู